
Réttindaráðsfundur 28. janúar 2025 

Undirbúningur fyrir næsta fund þar sem íþróttakennarar koma og ræða við réttindaráð um 
hugmyndir sem komu frá nemendum varðandi breytingar á íþróttatíma.  

Nemendur fóru um skólann og að kanna hvort barnasáttmálinn væri í öllum stofum.   

Barnasáttmálann vantaði í nokkrar stofur. Búið er að panta ný veggspjöld sem verða sett í ramma 
og þeir festir upp i hverja stofu. 

Ásta og Eva leiddu fundinn  

 

Mættir voru: 

Bjarki  og Þórður 3. árgangur 

Atli Viðar ,Jón, Helga Sóley og Signý  4. árgangi 

Harpa Rut og Kristín Erla  5. árgangi 

Aldís Kara, Snorri  og Maximus 6. bekkur 

Apríl Björk og Þórhildur 9. árgangur 

Brynja og Alex Bjarki 10. árgangur 

  


